

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Số:
Ngày 11/4

Thực hiện Báo cáo số 02/BC-HĐND, ngày 18/3/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

A. LĨNH VỰC KINH TẾ

I. Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1. **Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp và không nên đưa dân đến định cư tại mũi Kennơđi (khu vực cầu Sài Gòn 2) vì nơi đây điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi cho cuộc sống của người dân (cử tri xã Tân Đông, Tân Châu).**

a) Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày 21/02/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 375/QĐ-UBND.

Ngày 27/02/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 01/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức họp thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp. Việc thực hiện di dời trên cơ sở khảo sát thực tế và đồng thuận của người dân. UBND tỉnh đã tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở góp ý của các Sở, ngành liên quan, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, hoàn chỉnh Kế hoạch theo ý kiến góp ý để trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Về đề nghị Không nên đưa dân đến định cư tại mũi Kennơđi (khu vực cầu Sài Gòn 2 vì nơi đây điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi cho cuộc sống của người dân”

Quy hoạch Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2 là một trong ba Đề án đã được Chính phủ phê duyệt nhằm “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012”.

Khu dân cư Sài Gòn 2 có vai trò quan trọng trong chính sách bố trí nhà ở và đất sản xuất cho người dân nhằm giải quyết vấn đề ổn định dân cư, ổn định tình hình xã hội và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân.

Hiện nay, Tỉnh đang triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Bố trí sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh.

Trong dự án đều tính toán các điều kiện sinh sống trong đó có phương án đảm bảo nước sinh hoạt cho cư dân.

2. Đề nghị UBND tỉnh có chủ trương và hướng dẫn cụ thể đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa do hiệu quả thấp (loại đất nào thì được phép chuyển đổi, thủ tục như thế nào?. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm (không phù hợp quy hoạch, chưa được phép chuyển mục đích hoặc chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính,...) (cử tri xã Hưng Thuận, Trảng Bàng).

UBND tỉnh thông báo đến cử tri biết, liên hệ để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa đúng quy định cụ thể như sau:

2.1 Về hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, cụ thể:

“Điều 5. Thủ tục đăng ký, báo cáo chuyển đổi

1. Đối với đất chuyên trồng lúa nước:

a) Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân gửi trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa (sau đây gọi tắt là đăng ký chuyển đổi) cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Người sử dụng đất là tổ chức gửi trực tiếp đăng ký chuyển đổi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Khi tiếp nhận đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đúng theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ

khi nhận được đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã ghi “tiếp nhận đăng ký chuyển đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không tiếp nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do, theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với đất lúa khác

a) Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi đất lúa khác sang trồng cây hàng năm khác phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương, theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với tổ chức khi chuyển đổi đất lúa khác sang trồng cây hàng năm khác phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

2.2 Biện pháp xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm (không phù hợp quy hoạch, chưa được phép chuyển mục đích hoặc chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính, ...):

- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người sử dụng đất) đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà vị trí khu đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thì xử lý như sau:

+ Trường hợp toàn bộ diện tích chuyển mục đích sử dụng đất chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền thì xử phạt theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ và buộc người sử dụng đất phải làm thủ tục theo quy định.

+ Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng người sử dụng đất thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất vượt quá diện tích cho phép thì xử phạt theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ và buộc người sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích vượt.

- Trường hợp người sử dụng đất đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà vị trí khu đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì xử phạt theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ, đồng thời đo đạc, lập biên bản giữ nguyên hiện trạng và xem từng trường hợp cụ thể để xử lý theo hướng buộc khôi phục hiện trạng hoặc xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Về trồng trọt, thủy lợi

3.1 Về trồng trọt

Các hộ dân trồng rừng kiến nghị ngành, chức năng thực hiện đúng Quyết định số 186/2006/TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về

việc ban hành Quy chế quản lý rừng được để lại 30% đất để sản xuất nông nghiệp vì hiện nay dân chưa được hưởng (cử tri Tân Thành, Tân Châu)”

- Theo Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010, thì rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Tân Châu nằm trong Quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn hồ nước Dầu Tiếng Tây Ninh có diện tích phòng hộ là 29.270ha, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, từng bước tạo mới rừng phòng hộ để bảo đảm độ che phủ cần thiết theo yêu cầu cấp bách của các cấp phòng hộ cho hồ nước Dầu Tiếng, hiện được giao cho Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng quản lý.

- Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 33 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng có quy định: “Chủ rừng là tổ chức được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Do đó, sau hai giai đoạn Quy hoạch lâm nghiệp (giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2020) của Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng thì chủ yếu là thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng là chính; **không có quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp**. Tuy nhiên, hiện nay đất sản xuất cây nông nghiệp gần ngày đang tồn tại rải rác trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng (chủ yếu là đất trảng trũng, ngập nước theo mùa, đất sản xuất nhỏ lẻ của đồng bào dân tộc ít người), diện tích này sẽ được UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương trồng rừng trong thời gian tới theo đúng Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011-2020; theo đó Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có diện tích phòng hộ là 29.555ha; trong đó diện tích được quy hoạch cho Trồng mới rừng phòng hộ là 2.365ha.

3.2 Về thủy lợi:

a. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm đến một số tuyến kênh tiêu:

- Tiến hành nạo vét kênh tiêu Man Chà gây ngập úng khu vực khoảng trên 100ha đất (cử tri xã Đôn Thuận, Trảng Bàng).

Kênh tiêu Man Chà tiêu nước cho vùng tưới kênh N14 và kênh N16 thuộc hệ thống tưới tự chảy của hồ Dầu Tiếng do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh quản lý khai thác (diện tích tiêu trong hệ thống tưới tự chảy của hồ Dầu Tiếng >50 ha). Khu vực này chỉ ngập úng cục bộ, năm 2013 đã được Xí nghiệp Thủy lợi huyện Trảng Bàng (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh) phối hợp với chính quyền địa phương vận động dân tiến hành nạo vét (khoảng 600m).

Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh sớm

tổ chức khảo sát, có kế hoạch nạo vét trong thời gian sớm nhất để tránh gây thiệt hại cho sản xuất của nhân dân.

- Sớm sửa chữa đoạn cống qua đường kênh tiêu Bồ Thượng do gây ngập úng khu vực Bàu Tre (cử tri xã Đôn Thuận, Trảng Bàng).

Đây là kênh tiêu T4-Thượng, hàng năm Công ty Cổ phần Thành Thành Công có tổ chức nạo vét kênh tiêu T4-Thượng.

Tuy nhiên, đoạn cống qua đường kênh tiêu T4-Thượng ngập cục bộ do nước đọng tại thượng lưu cống qua đường tỉnh lộ 782. Cống qua đường tỉnh lộ 782 do Sở Giao thông Vận tải đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra cao độ đáy cống, trường hợp cao độ đáy cống bị treo, gây ngập úng thì có kế hoạch sửa chữa để kênh tiêu T4-Thượng tiêu thoát nước tốt.

- Tiếp tục thi công thêm 1,5 km tuyến kênh T.3.6 (kênh tiêu) để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân (cử tri xã Tân Phong, Tân Biên).

Kênh tiêu T3-6 là kênh tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho dân khu vực Bàu Đung - Gò Cát thuộc xã Tân Phong, Tân Biên.

Sau khi kiểm tra thực tế việc thi công thêm 1,5 km để phục vụ sản xuất là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, khu vực này có địa chất rất xấu (cát chảy) không thể đào kênh tiêu đất được, chỉ có thể xây dựng kênh tiêu này bằng bê tông hóa mới đảm bảo vận hành được.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc đầu tư dự án này vào thời gian tới.

- Đoạn cuối tuyến kênh TN0 trên địa bàn xã Phước Minh (khoảng 4km), từ khi xây dựng đến nay không lấy được nước, cử tri nhiều lần có đặt vấn đề thì được UBND huyện cho biết đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND tỉnh, nhưng lâu quá cử tri không biết xử lý như thế nào? Đề nghị cho biết chấp nhận hay không chấp nhận đoạn kênh này? (cử tri xã Phước Minh, Dương Minh Châu).

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

- Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 28/3/2012 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc cho chuyển đổi kênh TN0 sang quy hoạch làm đường giao thông nông thôn, ngày 10/4/2012, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã có Công văn số 107/QLN-CT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thống nhất theo Tờ trình số 55/TTr-UBND.

- Ngày 24/4/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường kênh tiêu T0-1 và kênh TN0, huyện Dương Minh Châu với thành phần đoàn là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Dương

Minh Châu, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Dương Minh Châu, UBND xã Phước Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, xí nghiệp Thủy lợi huyện Dương Minh Châu. Sau khi kiểm tra, đoàn thống nhất giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh làm thủ tục xóa bỏ đoạn kênh TN0.

- Đến ngày 05/6/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2286/VP-KTN về việc thông báo kết luận về việc thanh lý, san lấp 02 tuyến kênh N8-13A, N8-14; **trong đó giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh phối hợp với UBND các huyện, thành phố (thị xã) và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật lại giá trị tài sản đã được Nhà nước giao quản lý (các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương,...); đăng ký, quản lý tài sản cố định của Nhà nước theo quy định hiện hành; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các tuyến kênh mương (do Công ty quản lý) hiện không còn phù hợp, không còn nhu cầu sử dụng để có biện pháp, kế hoạch bố trí sử dụng đất hợp lý.**

- Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh vẫn chưa rà soát xong để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh hoàn thành rà soát báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

b. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm đến một số trạm bơm:

- **Xây dựng trạm bơm tại xã Long Chũ để phục vụ cho sản xuất của người dân (cử tri xã Long Chũ, Bến Cầu).**

Theo Quy hoạch Thủy lợi Tây Ninh đã được phê duyệt, dự án trạm bơm xã Long Chũ huyện Bến Cầu không có trong danh mục dự án đầu tư. Do đó, ngày 20/3/2014, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án, công trình thủy lợi và các dự án, **công trình cần thiết đầu tư** trên địa bàn để sửa đổi, bổ sung vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Đối với trạm bơm xã Long Chũ, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND huyện Bến Cầu khẩn trương rà soát, đề xuất bổ sung trạm bơm này vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư. Hiện các đơn vị đang thực hiện việc rà soát quy hoạch thủy lợi.

- **Sớm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trạm bơm ấp Tân Long, xã Biên Giới để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân (cử tri Hòa Hội; Hòa Thạnh và Biên Giới, Châu Thành).**

Trạm bơm ấp Tân Long, xã Biên Giới thuộc dự án phòng thủ tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 24/6/2013.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định việc phân khai vốn (5.000 triệu đồng) cho dự án này theo đề xuất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh

c. Kiến nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét rạch Tây Ninh để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo vẻ mỹ quan đô thị cho thành phố Tây Ninh; tổ chức các trò chơi dân gian để người dân tham gia vui chơi, giải trí (cử tri xã Đồng Khởi, Châu Thành)

** Về nạo vét rạch Tây Ninh:*

Ngày 05/3/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc giao danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014. Theo đó, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Đập tràn rạch Tây Ninh. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị các phương án cải tạo rạch Tây Ninh tạo cảnh quan đô thị cho Thành phố Tây Ninh, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến.

** Về việc tạo môi trường xanh, sạch, đẹp khu vực rạch Tây Ninh để tạo vẻ mỹ quan đô thị cho thành phố Tây Ninh và tổ chức các trò chơi dân gian để người dân tham gia vui chơi, giải trí.*

Trong những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố quan tâm đến việc tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu vực lòng rạch Tây Ninh để tạo vẻ mỹ quan đô thị cho thành phố Tây Ninh. Theo đó, UBND thành phố đã thường xuyên tổ chức thu gom rác, lục bình khu vực lòng rạch Tây Ninh, nguồn kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp môi trường của thành phố Tây Ninh, tuyên truyền vận động nhân dân sinh sống tại 02 bên bờ rạch cùng chung tay giữ vệ sinh môi trường tại khu vực này; cụ thể, trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, UBND thành phố đã trang trí đèn xung quanh khu vực rạch Tây Ninh và bước đầu đã tạo được vẻ đẹp của rạch Tây Ninh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Với nỗ lực các cấp, các ngành, khu vực rạch Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là hạn chế tình trạng vứt rác xuống lòng rạch, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Về định hướng lâu dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư xây dựng Đập tràn tại khu vực Cầu Thái Hòa nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp khu vực lòng rạch Tây Ninh. Đến nay, đơn vị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang trong quá trình khảo sát thiết kế dự án này.

Để đáp ứng nguyện vọng của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Tây Ninh quan tâm, tổ chức các trò chơi dân gian để tạo sân chơi lành mạnh cho người dân.

d. Đề nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp, bê tông hóa tuyến kênh vượt cấp Bàu Bàng, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh (cử tri xã Lộc Ninh, Dương Minh Châu).

Kênh vượt cấp Bàu Bàng do nhân dân địa phương đầu tư xây dựng và quản lý khai thác (lấy nước từ kênh chính Đông tại vị trí K7+150 bờ tả). Theo quy định hiện hành, do kênh có năng lực tưới tiêu nhỏ hơn 50 ha thì việc đầu tư nâng cấp, bê tông hóa do chính quyền địa phương (huyện, xã) thực hiện.

Do vậy, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, đề nghị UBND huyện Dương Minh Châu, UBND xã Lộc Ninh xem xét và đề xuất nâng cấp, bê tông hóa tuyến kênh vượt cấp Bàu Bàng, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh sẽ hỗ trợ kỹ thuật khi chính quyền địa phương có yêu cầu.

e. Hiện nay còn một số tuyến cống qua bờ Kênh Tây do Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa quản lý (phía bên Nhà máy đường Biên Hòa), chưa được gắn hệ thống lan can bảo vệ, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt (cử tri xã Tân Bình, TP Tây Ninh).

Kênh chính Tây sau khi nâng cấp (dự án VWRAP) các cống đầu kênh, các cống tiêu luôn chưa được nối dài. Vì vậy biện pháp trước mắt, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã triển khai tháng 11/2013 là cấm cọc tiêu bảo vệ và cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí thượng và hạ lưu các cống tiêu luôn K15+00, K18+030, K19+795, K23+318, K24+624, K35+026, và các cống đầu kênh TN7, TN7A, TN11, TN13, TN15, TN17.

Những vị trí còn lại trên kênh chính Tây, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã có kế hoạch cấm cọc tiêu bảo vệ và cảnh báo nguy hiểm trong mùa mưa lũ năm 2014.

f. Về nước sạch

- Trạm cấp nước sạch trên địa bàn xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh thường xuyên bị hư hỏng, chất lượng nước đôi lúc bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị ngành chức năng xử lý, khắc phục (cử tri xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh).

Trên địa bàn xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh hiện có 02 Hệ thống cấp nước sạch do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn quản lý, khai thác: Hệ thống cấp nước áp Tân Hòa (đưa vào sử dụng năm 2005) cung cấp 184 hộ và Hệ thống cấp nước áp Tân Trung (đưa vào sử dụng năm 2006) cung cấp 138 hộ sử dụng. Ngày 10/3/2014, Hệ thống cấp nước áp Tân Hòa xảy ra sự cố máy bơm chìm bị hư. Trung tâm đã nhanh chóng kiểm tra, tiến hành thay bơm chìm và hệ thống cấp nước đã hoạt động ổn định, bình thường.

Cuối năm 2013, cả hai hệ thống cấp nước trên đã được kiểm tra mẫu nước lấy tại hộ dân và xét nghiệm đều đạt các chỉ tiêu thuộc QCVN 02/2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước sinh hoạt của Bộ Y tế.

- Kiến nghị ngành chức năng quan tâm về nước sạch đối với nhân dân 3 xã cánh Tây và khu phố Gia Huỳnh (thị trấn Trảng Bàng), thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô thiếu trầm trọng, đã tồn tại nhiều năm

nhưng chưa được giải quyết triệt để (cử tri xã Phước Lưu; Bình Thạnh và khu phố Gia Huỳnh, Trảng Bàng).

** Đối với 3 xã cánh Tây:*

Trên địa bàn 3 xã hiện có 14 hệ thống cấp nước sạch hoạt động. Trong đó, có 4 trạm ở các ấp ven sông xã Phước Chi là công trình quy mô nhỏ được đưa vào sử dụng năm 2000 để các hộ dân ven sông Vàm Cỏ đi lại bằng ghe để lấy nước. Tuy nhiên, do lục bình dày đặc gây khó khăn cho việc lấy nước, đồng thời hộ dân khu vực này đã được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để khoan giếng tầng sâu để lấy nước sinh hoạt nên nhu cầu sử dụng hệ thống cấp nước sạch không còn nữa.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai sửa chữa, nâng cấp 2 dự án Hệ thống cấp nước nông thôn trên địa bàn huyện Trảng Bàng: Sửa chữa Hệ thống cấp nước ấp Bình Quới, Bình Thạnh; Nâng cấp Hệ thống cấp nước ấp Phước Bình, Phước Chi, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II/2014 sẽ góp phần cải thiện tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt.

Riêng dự án Nâng cấp Hệ thống cấp nước ấp Bình Hòa 2, Bình Thạnh, Trảng Bàng cấp nước cho 1.050 hộ (cấp khu vực xã Bình Thạnh và 01 phần xã Phước Chi) do trùng với Dự án cấp nước Đô thị Mộc Bài thuộc Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mêkông (Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tây Ninh thực hiện) nên hiện đang dừng triển khai và tiến hành các thủ tục kết thúc dự án. Tuy nhiên, đến nay Dự án cấp nước Đô thị Mộc Bài vẫn chưa thực hiện tại khu vực này. Về vấn đề này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tây Ninh khẩn trương thực hiện để đáp ứng nhu cầu nước của người dân tại 3 xã cánh Tây.

** Đối với Khu phố Gia Huỳnh, Thị trấn Trảng Bàng:*

Hiện nay, khu vực thị trấn Trảng Bàng (bao gồm Khu phố Gia Huỳnh) do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh cung cấp nước sinh hoạt. Để tránh sự đầu tư trùng lắp, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước đến khu phố Gia Huỳnh.

II. Lĩnh vực Công Thương

1. Xem xét, bố trí hạ lưới điện ở khu vực ấp Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh để tạo điều kiện cho cử tri đủ điều kiện sinh hoạt, sản xuất (cử tri phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh).

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Điện phối hợp cùng chính quyền địa phương đến ấp Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh để kiểm tra thực tế cũng như khảo sát cụ thể tình hình lưới điện hạ thế hiện

hữu đang cấp điện cho nhân dân khu vực, kết quả: các hộ dân trên địa bàn ấp Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh đều có lưới điện sử dụng ổn định. Trong trường hợp các hộ dân trên địa bàn có phát sinh chưa có điện sử dụng, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Điện lực thành phố Tây Ninh để được giải quyết cấp điện.

2. Xem xét di dời các trụ điện trung thế (từ trụ số 131 đến trụ 140) đoạn từ Miếu Ông Tà đến cầu K13 (Bàu Năng) nằm sâu trong đất dân, gây khó khăn cho việc xây dựng các công trình phục vụ sản xuất của người dân (cử tri xã Bàu Năng, Dương Minh Châu).

Đường dây 22KV Bàu Năng – Dương Minh Châu, tuyến 478TN, trong đó có đoạn từ trụ 131 đến trụ 140 nằm sâu trong đất dân, được xây dựng từ năm 1985 để cấp điện cho huyện Dương Minh Châu theo thỏa thuận của ngành điện và chính quyền địa phương.

Hàng năm, Công ty Điện lực Tây Ninh được Tổng Công ty Điện lực miền Nam phân bổ nguồn vốn rất hạn chế để thực hiện công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện và đã có kế hoạch cải tạo, sửa chữa lưới điện ở các xã nông thôn mới và những khu vực lưới điện chưa đảm bảo an toàn chất lượng.

Hiện nay, hệ thống lưới điện tại khu vực trên đã đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, cung cấp đủ điện cho nhân dân sinh hoạt cũng như sản xuất... do đó nếu tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu di dời hệ thống điện trên thì phải chịu chi phí thực hiện.

III. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

3.1 Về tài nguyên – đất đai:

a) Đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc khai thác cát, đất phún:

- Việc khai thác cát gây sạt lở và nguy cơ sạt lở bờ sông: đoạn áp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu và đoạn xã Biên Giới đến cầu Bến Sỏi, huyện Châu Thành (cử tri Hòa Hội; Hòa Thạnh; Biên Giới và Phước Vinh, huyện Châu Thành; cử tri xã Thạnh Đức, Gò Dầu).

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý tình trạng gây sạt lở bờ sông để làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định, tuy nhiên chưa phát hiện tình trạng gây sạt lở bờ sông, cụ thể:

+ Ngày 02/8/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp HĐND các huyện Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu; HĐND các xã Long Vĩnh, Tiên Thuận, Phước Đông; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Gò Dầu; UBND các xã Long Vĩnh, Tiên Thuận, Phước Đông kiểm tra thực tế quan sát không thấy sạt lở theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

+ Ngày 16/12/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu, Đài truyền hình Tây Ninh kiểm tra thực tế việc khai thác cát đoạn ấp Bến Muong, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, qua kiểm tra quan sát không thấy sạt lở như theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

- **Kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc hơn với một số vi phạm trong khai thác và vận chuyển đất san lấp, đất phún (ô nhiễm môi trường; khai thác quá độ sâu cho phép; xe vận chuyển chạy quá tốc độ; khai thác cả ban đêm;...)** (cử tri xã Hưng Thuận, Trảng Bàng).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế và xử lý theo thẩm quyền. Theo đó ngày 20/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng, UBND xã Hưng Thuận kiểm tra khu vực khai thác đất tại ấp Lộ Trị, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng. Qua quá trình kiểm tra, hiện trạng khu vực quan sát thấy không có kobe móc đất; xe vận chuyển, hiện tại khu vực này không còn đơn vị nào còn thời hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

Việc cử tri xã Hưng Thuận phản ánh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất giao địa phương cùng quản lý và yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng, UBND xã Hưng Thuận thực hiện đúng theo tinh thần công văn số 570/UBND-KTN ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH 13 ngày 12/10/2012.

Ngoài ra, thông tin phản ánh của báo Tây Ninh ngày 22/3/2014, kiến nghị Công ty TNHH Công nghiệp Miền Đông khai thác bán đất san lấp trái phép trên địa bàn xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng. Trường hợp này, UBND tỉnh có Công văn số 913/UBND-KTN ngày 07/5/2013 về việc đồng ý cho sử dụng đất vôi dư để phục vụ việc thi công công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đảm bảo không sử dụng đất vôi dư vào mục đích kinh doanh; với khối lượng đất dư hiện tăng 60.806 m³ để thi công công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Trảng Bàng. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trảng Bàng giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của Công ty.

b) Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm có quyết định giao đất Nông trường Cao su Bến Củi cho UBND huyện Dương Minh Châu để UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ dân cư ngụ tại ấp 3, xã Bến Củi, vì đất này do nông trường Cao su Bến Củi quản lý (vấn đề này huyện đã kiến nghị nhiều lần) (cử tri xã Bến Củi, Dương Minh Châu).

Đối với khu đất tại ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thuộc Nông trường cao su Bến Củi có các hộ dân đang cư ngụ, ngày 04/3/2014 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc thu hồi 19.516,2 m² đất tại xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây

Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và giao cho UBND huyện Dương Minh Châu quản lý và xử lý, bố trí sử dụng.

c) Đề nghị ngành chức năng sớm giải thích rõ việc không đền bù đất của nhà thờ Tin Lành khi thi công tuyến đường ĐT782 (đã gửi kiến nghị mà chưa được trả lời) (cử tri xã Gia Bình, Trảng Bàng).

Ngày 10/3/2014, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã họp xử lý các vấn đề chung, trong đó có nội dung “Xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường 782-784, đoạn qua huyện Gò Dầu”.

UBND tỉnh đã thống nhất có chủ trương là đồng ý bồi thường cho nhà thờ Tin Lành (xã Gia Bình, Trảng Bàng) khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường ĐT 782-784. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Trảng Bàng khẩn trương lập hồ sơ bổ sung đền bù cho nhà thờ Tin Lành để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá theo đúng quy định.

3.2 Về môi trường

Việc di dời Công ty Cơ khí Tây Ninh về Cụm Công nghiệp Thanh Điền – Châu Thành đã có chủ trương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp sớm di dời Công ty, trước mắt cần có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất (bụi, tiếng ồn, nước thải) (cử tri Phường I, thành phố Tây Ninh).

Trong thời gian qua, khu đất Công ty Cơ khí dự kiến di dời về Cụm Công nghiệp Thanh Điền – huyện Châu Thành chưa được đền bù, giải tỏa do đó các thủ tục chuẩn bị đầu tư về khảo sát mặt bằng, khoan thăm dò địa chất công trình... để lập dự toán chi tiết không thực hiện được. Vì vậy, Công ty Cơ khí chưa thể di dời về Cụm Công nghiệp Thanh Điền – huyện Châu Thành.

Ngày 04/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 481/UBND-KTTC về việc chủ trương cho cổ phần hóa kết hợp di dời Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh; đồng thời, sáp nhập Công ty Cổ phần Thiết bị cơ nhiệt Tây Ninh vào Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh theo hình thức góp vốn bằng tài sản, kết hợp di dời Công ty Cơ khí Tây Ninh đến Công ty Cổ phần Thiết bị cơ nhiệt Tây Ninh. Giao Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn trình tự, thủ tục để thực hiện trong năm 2014.

IV. Lĩnh vực Giao thông Vận tải

4.1 Kiểm tra việc thi công các hạng mục của công trình đường tỉnh 782-784 vì cử tri còn băn khoăn về mặt đường và mương thoát nước không đạt chất lượng (cử tri xã Gia Lộc, Trảng Bàng).

- **Về chất lượng mặt đường:** Theo hồ sơ Dự án được phê duyệt năm 2001, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được lập dựa trên thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư được duyệt, đồng thời căn cứ kết quả khảo sát lưu lượng xe tại thời điểm thiết kế có lưu lượng xe ít, qua đó tính toán cường độ mặt đường để làm cơ sở thiết kế. Từ đó, quyết định thiết kế kết cấu mặt đường có chiều dày lớp bê tông nhựa nóng dày 7cm, trên lớp móng cấp phối đá dăm dày từ 20-50cm trên mặt đường hiện hữu và trên mặt đường mở rộng là 50cm.

Hiện nay, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến với lưu lượng xe tăng đột biến do trên tuyến hình thành các khu công nghiệp: Phước Đông, Chà Là, Đất Sét..., chủ yếu là xe nặng. Mặt khác, tuyến đường Quốc lộ 22 được thiết kế với chiều dày bê tông nhựa 7cm, qua quá trình khai thác sử dụng mặt đường nhanh hư hỏng, theo thực tế đó Bộ Giao thông Vận tải đã có phương án tăng cường thêm 01 lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông nhựa hiện hữu. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét nội dung phương án tăng thêm chiều dày kết cấu bê tông nhựa để đảm bảo khai thác ổn định và lâu dài cho tuyến đường.

- **Về chất lượng thi công mương thoát nước:** Hiện trạng trước đây tuyến đường 782-784 có mương đất thoát nước mặt từ Đồng Cỏ Đỏ về cầu Bàu Rong. Theo đó, khi thực hiện dự án dự kiến hoàn trả lại mương đất hiện hữu. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế nhận thấy việc đầu tư mương đất chỉ mang tính tạm thời và sẽ bị bồi lắng việc thoát nước bị hạn chế. Vì vậy, qua phản ánh của địa phương, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu để bổ sung thiết kế mương bê tông để phục vụ lâu dài tuy nhiên do dự phòng phí phát sinh khối lượng của công trình hạn chế nên thiết kế mương bê tông không có cốt thép. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo cho Ban Quản lý dự án, nhà thầu, tính toán biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Trong quá trình thi công bê tông Nhà thầu bổ sung thêm một số cốt thép để cấu tạo (thiết kế không có, kinh phí tăng lên nhà thầu chịu), để giữ ổn định các thành mương khi bê tông chưa ninh kết. Hiện nay, mương đã được thi công đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế.

4.2 Đường ngã tư Xóm Chàm đi Xa Mát đã hư hỏng nhiều. Kiến nghị ngành chức năng sớm khắc phục (cử tri xã Thanh Bắc, Tân Biên).

Tuyến đường cử tri kiến nghị là tuyến đường Thiện Ngôn – Tân Hiệp, UBND tỉnh ghi nhận và đã chỉ đạo Giao thông Vận tải sẽ tổ chức kiểm tra, xác định khối lượng hư hỏng để sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến đường.

4.3 Đề nghị sửa chữa tuyến đường từ ngã ba Đất Sét đi Bến Củi để người dân được thuận lợi trong việc đi lại (cử tri xã Bến Củi và Lộc Ninh, Dương Minh Châu).

Về đề nghị sửa chữa tuyến đường này, trước tết Nguyên đán 2014 ngành Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị thi công thăm bê tông nhựa đoạn đầu tuyến và đảm bảo giao thông các vị trí hư hỏng trên tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại dịp

tết. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị thi công đang tiếp sửa chữa các hư hỏng còn lại trên tuyến đường và sẽ hoàn thành trong tháng 4/2014.

4.4 Đường 785 (Tân Đông – Tân Hà), đường 794 (Kà Tum – Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh) và Tân Thành - ấp Đồng Kền đã hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông (cử tri Tân Châu).

Đường 785 (Tân Đông – Tân Hà) UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, hiện đang triển khai sửa chữa.

Tuyến đường Kà Tum – Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh và Tân Thành - ấp Đồng Kền, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiến hành sửa chữa đảm bảo giao thông và đã hoàn thành cuối tháng 3/2014.

4.5 Đường 793 (đoạn ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc) ngành chức năng đang sửa chữa nhưng lại dậm vá bằng xi-măng sau 01 tuần thì tiếp tục hư hỏng, gây lãng phí (cử tri xã Thạnh Bắc, Tân Biên).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo tiến độ sửa chữa tuyến đường ĐT.793, kết quả: đã được sửa chữa đảm bảo giao thông trong tháng 3/2014, các hư hỏng trên tuyến được khắc phục lại như kết cấu mặt đường cũ (nền đường sử dụng đá 4x6 chèn đá dăm, mặt đường láng nhựa), không có trường hợp sử dụng vật liệu bằng xi măng để dậm vá mặt đường.

4.6 Làm gờ giảm tốc cả mặt đường tại các đoạn có ngã ba, ngã tư trên tuyến đường 786. Hiện nay chỉ làm gờ giảm tốc ở các cua quanh và chỉ làm bên phải của mặt đường. Do đó, một số người khi đi qua gờ giảm tốc thường lấn trái né gờ giảm tốc dễ gây tai nạn giao thông (cử tri xã Long Khánh, Bến Cầu).

- Đường 786 được thiết kế và đầu tư xây dựng là đường cấp IV, mặt đường rộng 8m (mỗi luồng xe chạy ngược chiều nhau là 4m, lớn hơn tiêu chuẩn tối thiểu cho một làn xe theo quy định), vì vậy việc sơn gờ giảm tốc ½ mặt đường tại các đoạn cua nguy hiểm là phù hợp và tiết kiệm. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông để khắc phục tình trạng các phương tiện lấn tuyến (tránh gờ giảm tốc).

- Tuyến đường ĐT.786 là tuyến đường tỉnh, việc hạn chế tốc độ bằng gờ giảm tốc chỉ sử dụng tại các vị trí nguy hiểm, nhất là các đoạn cua cong liên tục. Riêng tại các giao lộ (ngã ba, ngã tư) giao với các tuyến đường huyện, đường xã thì các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này khi lưu thông ra đường ĐT.786 phải giảm tốc độ và quan sát (vì đường ĐT.786 là đường ưu tiên). Nếu gắn quá nhiều gờ giảm tốc trên tuyến đường ưu tiên sẽ làm giảm khả năng khai thác vận tải của tuyến đường và gây lãng phí lớn, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản không khuyến khích sơn gờ giảm tốc trên các tuyến đường ưu tiên. Tuy nhiên, từ thực tế một số trường hợp tham gia giao thông chưa chấp

hành đúng các quy định khi đi qua các giao lộ ngã ba, ngã tư, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông Vận tải khảo sát các giao lộ trên tuyến đường ĐT.786 để bổ sung thêm các gờ giảm tốc tại các giao lộ nguy hiểm để đảm bảo an toàn giao thông.

4.7 Đề nghị lắp biển báo an toàn giao thông, vạch phân cách,... trên các tuyến đường, nhất là tại các khu vực trường học để đảm bảo an toàn cho các cháu (cử tri xã Hưng Thuận, Trảng Bàng).

UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và bổ sung đầy đủ các biển báo, vạch kẻ đường tại các điểm trường học trên các tuyến đường tỉnh quản lý, phối hợp, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng rà soát và bổ sung đầy đủ các biển báo, vạch kẻ đường tại các điểm trường học trên các tuyến đường huyện quản lý.

4.8 Kiến nghị lắp đặt đèn điều khiển giao thông, gờ giảm tốc, biển báo giao thông... trên tuyến đường 793 để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này (cử tri xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh).

- **Lắp đặt đèn điều khiển giao thông:** trước đây, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải làm việc với các đơn vị liên quan (Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Quản lý đô thị thị xã và UBND xã Tân Bình) và cuối năm 2013 các đơn vị đã tiến hành khảo sát tại các giao lộ của các tuyến đường huyện, đường xã giao với đường ĐT.793, kết quả: lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại các giao lộ này không cao, lắp đặt đèn tín hiệu vào thời điểm này là chưa phù hợp và lãng phí. Đoàn khảo sát đã thống nhất giao UBND thành phố Tây Ninh tổ chức sơn gờ giảm tốc tại các tuyến đường nhánh giao với đường ĐT.793 để người điều khiển phương tiện hạn chế tốc độ khi đến giao lộ.

- **Sơn gờ giảm tốc, biển báo giao thông ... trên tuyến đường 793:** UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, bổ sung các biển báo hư hỏng hoặc còn thiếu trên tuyến và sơn gờ giảm tốc tại các vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn giao thông.

4.9 Xem xét, mở dải phân cách tuyến đường 782-784 tại khu vực trường học và nhà thờ Tin Lành cho dân qua lại thuận tiện hơn (cử tri xã Gia Bình, Trảng Bàng).

- Dải phân cách cứng có tác dụng phân hai làn xe ngược chiều tránh giao cắt xung đột trực diện cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Do đó, vị trí mở dải phân cách phải hợp lý, đảm bảo an toàn cho các loại phương tiện tham gia giao thông, nếu mở dải phân cách các đoạn ngắn, liên tục, sẽ gây mất an toàn, mất tác dụng an toàn của dải phân cách.

Để đảm bảo tính hợp lý trong việc mở dải phân cách, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu kiến nghị này, theo đó ngày 12/12/2013, Sở Giao thông Vận tải tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Giao thông; Ban An toàn Giao thông tỉnh;

UBND các huyện UBND các xã liên quan, Đơn vị tư vấn thiết kế công trình và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VGR, kết quả: đã cho ý kiến nếu mở quá nhiều vị trí sẽ làm mất tác dụng, dẫn đến mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến do vậy cuộc họp đi đến thống nhất mở dải phân cách trên toàn tuyến tại 21 vị trí trên chiều dài tuyến 15,6km (trung bình 800m có 01 vị trí ngắt dải phân cách). Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt dải phân cách tại các vị trí đã thống nhất.

5. Đề nghị ngành chức năng sớm nhựa hóa tuyến đường Gò Ngãi – Phước Tân và các tuyến đường dọc biên giới Việt Nam – Campuchia để đảm bảo An ninh Quốc phòng. Đồng thời giúp cho người dân được thuận lợi trong việc đi lại (cử tri xã Phước Lưu và Bình Thạnh, Trảng Bàng).

Đây là tuyến đường Phước Thành – Phước Lưu đã được đầu tư đường cấp phối sỏi đỏ từ năm 2004. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét cho ý kiến hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật để đầu tư mặt đường láng nhựa do Sở Giao thông Vận tải đề xuất để bố trí vốn sớm tiến hành triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Các tuyến đường dọc biên giới Việt Nam – Campuchia (có tuyến Phước Thành – Phước Lưu) thuộc dự án đường Tuần tra biên giới do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, UBND tỉnh được biết các dự án này sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thành trước năm 2018.

6. Kiến nghị ngành, chức năng tỉnh xem xét mở tuyến đường song song với đường Cách Mạng Tháng 8 để giảm lưu lượng xe cho tuyến đường này, cụ thể: tuyến đường bắt đầu từ Bàu Năng qua Ninh Thạnh, Hiệp Ninh và điểm cuối là Bệnh viện Đa khoa tỉnh - đường 30/4 (cử tri xã Đồng Khởi, Châu Thành).

Hiện nay, UBND thành phố Tây Ninh đã xây dựng xong Quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, việc đầu tư xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh phải theo quy hoạch được phê duyệt. Để đáp ứng nguyện vọng của cử tri, UBND tỉnh giao UBND thành phố Tây Ninh nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch.

7. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm: đặt cống qua đường 782 (đoạn Ấp 3, xã Bàu Đôn) và thi công mương thoát nước 2 bên đường 782 đoạn từ đầu ấp 5 đến cầu Bàu Đôn, vì mùa mưa gây ngập úng (cử tri xã Bàu Đôn, Gò Dầu).

Đoạn từ chợ Bàu Đôn đến Cầu Bàu Đôn (Suối Bàu Đôn) có thiết kế mương thoát nước nhưng hiện nay đoạn tuyến này còn vương giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thực hiện được.

Riêng đoạn mương thoát nước dọc tuyến đường từ kênh N14 đến suối Bàu Đồn, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát thực tế đề xuất phương án xử lý phù hợp nhất.

8. Hiện nay tại cầu Thái Hòa, rạch Tây Ninh phía hạ lưu có bến ghe, việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là xe tải thường xuyên lên xuống vận chuyển hàng trên đường đất cặp mé sông gây hư hỏng đường và mất an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, bến ghe này có được phép hoạt động không? Đồng thời, có biện pháp để củng cố lại việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa ở khu vực này để đường không xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống người dân (cử tri Phường II, thành phố Tây Ninh).

- Về cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa: Đây là bến ghe tự phát của một số chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa, bến này chưa được lập thủ tục xin phép hoạt động bến thủy nội địa. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đồng thời đề nghị UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hướng dẫn và xử lý việc mở bến ghe tự phát theo thẩm quyền.

- Về việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa ở khu vực để đường không xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống người dân: Để đáp ứng nguyện vọng của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao UBND thành phố khảo sát thực tế để giải quyết.

9. Đề nghị mở thêm trạm đón khách của xe tốc hành ở khu vực ngã ba Thiên Thọ Lộ thuộc xã Trường Đông, huyện Hòa Thành (cử tri huyện Hòa Thành).

Về việc mở thêm trạm đón khách của xe tốc hành, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tổng hợp vị trí các điểm dừng đón trả khách cho hoạt động của xe khách các tuyến cố định theo đề nghị của các đơn vị vận tải trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó có điểm dừng ở khu vực Ngã ba Thiên Thọ Lộ theo kiến nghị của cử tri) sau khi có các vị trí cụ thể, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương tổ chức khảo sát và lập danh sách các điểm dừng phù hợp với quy định và tình hình thực tế, sau đó UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định.

10. Kiến nghị ngành chức năng sớm xử lý có hiệu quả lỵc bình trên sông Vàm Cỏ để người dân qua lại được thuận lợi (cử tri huyện Hòa Thành).

Về việc xử lý có hiệu quả lỵc bình trên sông Vàm Cỏ, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu thành lập Ban chỉ đạo xử lý lỵc bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Ngoài ra, ngày 28/3/2014, UBND ban hành Công văn số 661/UBND-KTN đồng ý cho chủ trương tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp xử lý bèo lỵc bình trên sông Vàm Cỏ Đông” theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ

trình số 12/TTr-SKHCN ngày 12/03/2014, dự kiến nội dung Hội thảo sẽ tập trung một số vấn đề trọng tâm như tìm hiểu thực trạng về rong, cỏ, bèo, lục bình trên hệ thống các kênh rạch của Việt Nam nói chung, kênh rạch sông Vàm Cỏ Đông nói riêng; đồng thời sẽ tổng hợp, nghiên cứu các kiến nghị, báo cáo tham luận của các đại biểu (Trung ương, các Viện nghiên cứu...) về giải pháp xử lý.

11. Việc thực hiện thu phí bảo trì đường bộ qua đầu xe cần tuyên truyền nhiều hơn để người dân thực hiện đúng và tích cực tham gia đầy đủ, đồng thời xem xét mức thu một cách phù hợp giữa loại xe mô tô 50 và 70 phân khối, không thể đánh đồng, cào bằng cho tất cả các loại xe với cùng mức phí (cử tri huyện Trảng Bàng; Châu Thành, Hòa Thành và thành phố Tây Ninh).

- **Về tuyên truyền:** Trong quý III, IV/2013, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp, đề nghị Đài phát thanh truyền hình, Báo Tây Ninh và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền các quy định về thu phí sử dụng đường bộ để người dân biết và chấp hành.

- **Về mức thu phí:** Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 như sau:

+ Loại phương tiện mô tô có dung tích xi lanh đến 100 cm³ từ 50 nghìn/năm đến 100 nghìn/năm.

+ Loại phương tiện mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm³ từ trên 100 nghìn/năm đến 150 nghìn/năm.

Căn cứ mức thu phí đối với xe mô tô theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, UBND tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, mức trích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; cụ thể:

+ Loại phương tiện mô tô có dung tích xi lanh đến 100 cm³ là 50 nghìn/năm (mức thu tối thiểu theo quy định).

+ Loại phương tiện mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm³ là 110 nghìn/năm (quy định phải từ trên 100 nghìn/năm).

Như vậy, việc UBND tỉnh ban hành mức thu như trên theo quy định của Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

12. Làm vạch qua đường trước cổng Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thành Long để đảm bảo giao thông (cử tri xã Thành Long, Châu Thành).

UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và bổ sung vạch người đi bộ qua đường tại các điểm trường học trên tuyến đường ĐT.781 để tạo thuận lợi và an toàn cho các em học sinh khi qua đường.

V. Về Xây dựng

Kiến nghị công bố rộng rãi quy định về cote (cao độ) nền nhà, vì hiện nay có một số nơi không có hệ thống thoát nước trong khi người dân cất nhà cao hơn mặt đường rất nhiều, nước mưa ứ đọng làm cho đường hư hỏng (cử tri xã Phước Lưu và Bình Thạnh, Trảng Bàng).

- Qua nội dung kiến nghị của cử tri, hiện nay tại các khu vực nông thôn, UBND tỉnh đã có chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn nông thôn đối với các công trình theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, cụ thể *trong đó cốt nền xây dựng công trình được quy định trong giấy phép xây dựng, được xem xét trên cơ sở tìm đường hiện trạng.*

Tuy nhiên, trong thực tế tình trạng người dân cất nhà cao hơn mặt đường rất nhiều, nước mưa ứ đọng làm cho đường hư hỏng. Nguyên nhân là do hiện nay tại các khu dân cư nông thôn không xây dựng hệ thống thoát nước của khu dân cư.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 04/6/2010, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới cho 82/82 xã và đã hoàn thành phê duyệt trong năm 2013.

Sau khi đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt, UBND cấp xã tổ chức lập Đề án xây dựng xã nông thôn mới (trong đó có đầu tư hạ tầng thoát nước các khu dân cư), lập Quy chế quản lý quy hoạch và công bố, cắm mốc quy hoạch trong đó có mốc tìm đường giao thông các khu dân cư tỉ lệ 1/2000 theo đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng.

- Để khắc phục tình trạng cử tri đã phản ánh, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ một số nội dung cụ thể như sau:

+ Tổ chức phân cấp việc cấp giấy phép xây dựng cho UBND cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 như sau: “Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý”;

+ Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương hoàn thành việc công bố, cắm mốc quy hoạch trong đó có mốc tim đường giao thông các khu dân cư tỉ lệ 1/2000 theo đồ án Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng;

+ Rà soát danh mục đầu tư xây dựng trên địa bàn để ưu tiên triển khai thi công hệ thống mương thoát nước khu dân cư theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các khu dân cư nông thôn nhằm khắc phục tình trạng nước mưa ứ đọng làm ngập nhà dân, hư hỏng đường giao thông.

B. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

“Tiếp tục kiến nghị việc công khai kết quả xét xử vụ tiệt vàng Thới Lai cho nhân dân biết và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan (cử tri xã An Tịnh, Trảng Bàng)”

Qua xem nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh nhận thấy nội dung kiến nghị này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh và đã chuyển kiến nghị này đến Tòa án nhân dân tỉnh để cung cấp thông tin. Tòa án nhân dân tỉnh có Công văn số 46/BC-TA ngày 26/3/2014 trả lời nội dung cụ thể như sau:

Ngày 06/9/2012, TAND thụ lý vụ án “xin ly hôn” giữa nguyên đơn bà Lý Kim Chi và bị đơn ông Trần Văn Quý (lần thứ 1)

Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử bằng bản án số 08/2013/HNGĐ-ST ngày 19/5/2013, chủ phiên tòa là Thẩm phán Trần Thị Kim Sang.

Bà Lý Kim Chi kháng cáo toàn bộ bản án nêu trên.

Bản án Phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm – Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Tây Ninh, lý do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong Nghị án.

Giao hồ sơ vụ án về cho Tòa án Tây Ninh giải quyết lại theo thủ tục chung.

Ngày 15/3/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh thụ lý lại vụ án “xin ly hôn và chia tài sản ly hôn” giữa bà Lý Kim Chi và bị đơn ông Trần Văn Quý, phân công Thẩm phán Nguyễn Thị Bích Thủy giải quyết vụ án này.

Các ngày 18/11/2013, ngày 22 và 24/11/2013... bà Chi liên tục gửi đơn yêu cầu thay đổi biên pháp “Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời”, yêu cầu thẩm định, định giá lại tài sản...

Ngày 27/11/2013, bà Chi có đơn khiếu nại về hành vi của Thẩm phán thụ lý vụ án, đã không ban hành Quyết định thay đổi biện pháp “Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời”

Ngày 27/11/2013, Thẩm phán Nguyễn Thị Bích Thủy ban hành Công văn số 77/CV-TA/TDS để trả lời đơn yêu cầu của bà Lý Kim Chi.

Sau đó, bà Chi khiếu nại Công văn số 77/CV-TA/TDS đến Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 10/12/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 168/QĐCA giải quyết khiếu nại của bà Chi.

Sau khi thụ lý giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công đã làm đúng trình tự thủ tục tố tụng Dân sự quy định, ra thông báo thụ lý, gửi đến các đương sự trong vụ án, gửi giấy triệu tập các đương sự đến tham gia giải quyết vụ án. Tuy nhiên, ông Trần Văn Quý do bị tai nạn nên có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt, còn lại những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt (theo giấy báo của bưu điện). Riêng bà Chi có đến Tòa làm việc và cung cấp số điện thoại cho Thư ký Tòa án khi triệu tập thì gọi điện báo bà Chi sẽ đến Tòa.

Ngày 06/01/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhận được “Bảng chào phí dịch vụ thẩm định giá” của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín – Chi nhánh Tây Ninh tổng chi phí thẩm định giá là 21.250.000 đồng.

Thư ký Tòa án có gọi điện thoại yêu cầu bà Chi đến Tòa nộp chi phí định giá nêu trên để Tòa án tiến hành các thủ tục định giá lại tài sản theo quy định, tuy nhiên bà Chi không đến vì lý do nằm viện (không có hồ sơ bệnh án).

Ngày 12/02/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 03/TB-TA về việc nộp chi phí thẩm định, định giá tài sản, yêu cầu bà Chi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này đến TAND tỉnh Tây Ninh nộp chi phí định giá là 21.250.000 đồng.

Ngày 27/02/2014, bà Chi đến Tòa án Tây Ninh nhưng không đem đủ số tiền trên nên thư ký Tòa án lập biên bản tổng đạt trực tiếp Thông báo số 03/TB-TA ngày 12/02/2014 cho bà Chi và ghi nhận việc bà Chi không đem theo tiền chi phí định giá.

Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự quy định Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án “Xin ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn” (tại khoản 1 điều 27 BLTTDS) là 4 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án này.

Ngày 14/3/2014, Chánh án Tòa án nhân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 01/2004/QĐGH-TA, Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án trên.

Ngày 19/3/2014, bà Chi nhờ chị ruột là bà Lý Tú Quỳnh đến Tòa án nộp Đơn đề nghị tạm hoãn nộp phí thẩm định giá trị tài sản đến hết tháng 3/2014, lý do *“Phải đi thành phố Tây Ninh điều trị bệnh nên chưa thu xếp nguồn tài chính để nộp khoản phí thẩm định cho Tòa”* nhưng cũng không nộp hồ sơ bệnh án.

Hiện nay, việc thu thập chứng cứ đã đầy đủ nhưng vụ án chưa được đưa xét xử vì còn chờ Hội đồng định giá thẩm định lại giá trị tài sản theo yêu cầu của bà Chi. Trong trường hợp bà Chi không nộp chi phí định giá đúng thời gian đã thông báo bà Chi. Trong trường hợp bà Chi không nộp chi phí định giá đúng thời gian đã thông báo bằng văn bản, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đương sự vắng mặt.

C. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Về Y tế

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh nội dung: Cử tri phản ánh việc mua Bảo hiểm y tế, cử tri đã đóng tiền mua BHYT nhưng khi nhận được thẻ rất chậm (khoảng hơn 2 tháng), đề nghị ngành chức năng quan tâm để Thẻ Bảo hiểm y tế được cấp sớm hơn (cử tri xã Thạnh Bình, Tân Biên).

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế : *“Đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế...”*.

Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã giao Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra lại vụ việc theo ý kiến cử tri tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, sự việc cụ thể như sau:

Ngày 30/10/2013, bà Danh Thị Bách (cử tri) có đến đại lý thu bảo hiểm y tế xã Tân Bình, huyện Tân Biên (ông Trần Văn Thiện) để mua thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện, ông Thiện đã thu tiền và lập biên lai theo đúng quy định.

Ngày 30/10/2013, Bảo hiểm Xã hội huyện Tân Biên nhận được danh sách người tham gia bảo hiểm y tế từ đại lý thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên (ông Trần Văn Thiện). Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ thủ tục, Bảo hiểm Xã hội huyện in và phát hành Thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng.

Ngày 22/11/2013, đại lý (ông Trần Văn Thiện) đến Bảo hiểm Xã hội huyện Tân Biên để nhận Thẻ bảo hiểm y tế giao cho bà Danh Thị Bách (thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/12/2013 đến 30/11/2013). Như vậy, toàn bộ quy trình, thủ tục và thời gian phát hành Thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên là đúng quy định.

2. Về Giáo dục - Đào tạo

- Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản giao chỉ tiêu về việc thu BHYT đối với học sinh phổ thông quy định những trường thu BHYT đạt từ 80% trở lên thì được xếp loại xuất sắc, nếu dưới 80% thì hạ xuống một bậc. Đây là vấn đề rất khó khăn vì đa số gia đình học sinh còn nghèo, không đủ tiền đóng và việc thu bảo hiểm y tế là trách nhiệm của ngành Bảo hiểm xã hội, không phải trách nhiệm của ngành Giáo dục - Đào tạo (cử tri xã Long Phước, Bến Cầu).

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, trong đó tại mục III khoản 6 có đoạn “Tăng cường vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ít nhất 10% trên tổng số học sinh, sinh viên mỗi năm. Giao chỉ tiêu vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cho phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã (nay là thành phố) và các trường học; đưa chỉ tiêu vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế làm tiêu chí để đánh giá, xét thi đua hàng năm”.

Qua rà soát tình hình thực tế việc thu bảo hiểm y tế tại các trường học trong toàn tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo vận dụng và đề ra mức thu bảo hiểm y tế phù hợp với chỉ tiêu thi đua của ngành.

Thu bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng và Nhà nước giao cho nhiều ngành như Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo... cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Đây cũng là vấn đề luôn được toàn xã hội quan tâm, nên việc đề ra chỉ tiêu phấn đấu là phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

- Ngành chức năng đầu tư xây dựng Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thành Long đạt chuẩn quốc gia (cử tri xã Thành Long, Châu Thành).

Thực hiện Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 và Quyết định 1956/QĐ-UBND của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới, theo đó ngân sách tỉnh sẽ tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thuộc 9 xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 (trong đó, huyện Châu Thành, xã Thanh Điền có 02 trường mẫu giáo, 04 trường tiểu học và 01 trường THCS được tập trung đầu tư đạt chuẩn quốc gia).

Hiện nay, xã Thành Long (có 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia) không thuộc 9 xã điểm nông thôn mới nên các trường tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ được quan tâm, xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2015 - 2020. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND huyện Châu Thành xem xét, tham mưu UBND tỉnh.

- Kiểm tra và sửa chữa các công trình và thiết bị đã xuống cấp tại trường THPT Lộc Hưng (điện quá yếu làm hư các thiết bị; nhiều đoạn tường nhà thi đấu bị bong tróc; ...) (cử tri xã Lộc Hưng, Trảng Bàng).

Qua phản ánh trên, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát thực trạng tại Trường THPT Lộc Hưng và nhận thấy điện thấp sáng, điện áp không ổn định dẫn đến các thiết bị khi hoạt động hư hỏng nhiều. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp với Công ty Điện lực Tây Ninh đề ra biện pháp tháo gỡ về hệ thống điện cung cấp cho Trường THPT Lộc Hưng. Hiện nay, Điện lực Trảng Bàng đã đến Trường THPT Lộc Hưng kiểm tra khảo sát và dự kiến nâng cấp điện áp trong tháng 4/2014 để cung cấp điện ổn định cho trường. Riêng việc tường nhà thi đấu bị bong tróc nhiều đoạn, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa chữa trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng việc dạy và học của nhà trường.

3. Về Văn hóa

3.1 Kiến nghị quảng bá nhiều hơn về du lịch Tây Ninh, có sách giới thiệu về các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh (cử tri xã Đồng Khởi, Châu Thành).

a/ Về “Kiến nghị quảng bá nhiều hơn về du lịch Tây Ninh”

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã giao cho các ngành chức năng của tỉnh thực hiện nhiều hình thức quảng bá du lịch của tỉnh nhà. Về tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã thực hiện phối hợp với HTV, VTV, TTV thực hiện các chuyên đề về du lịch Tây Ninh. Cung cấp thông tin cho các phóng viên các báo địa phương, Trung ương viết bài về du lịch Tây Ninh. Phối hợp cung cấp và đăng thông tin du lịch trên các website, trang thông tin điện tử.

Về xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch: UBND tỉnh đang giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp cơ quan liên quan thực hiện Đề án xây dựng WebGis (Trang web tra cứu về du lịch Tây Ninh). Các doanh nghiệp địa phương chủ động xây dựng website của doanh nghiệp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lập các dự án và tóm tắt dự án du lịch của tỉnh để đầu tư và kêu gọi đầu tư. Xây dựng các ấn phẩm xúc tiến, quảng bá như: Bản đồ du lịch, sách quảng bá về du lịch Tây Ninh như: “Chào mừng quý khách đến Tây Ninh”, “Welcome to Tây Ninh”, “Ẩm thực và làng nghề truyền thống Tây Ninh”, “Du lịch Tây Ninh - Sơn thủy hữu tình”, các

brochure quảng bá du lịch Tây Ninh, và các brochure quảng bá của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về tổ chức và thực hiện các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm, hoạt động thông tin du lịch: hàng năm, đều có tổ chức Hội Xuân núi Bà Đen; phối hợp Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại - du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam bộ. Tham gia các sự kiện: Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (thường niên), Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (thường niên), Liên hoan Âm thực Đất Phương Nam, Festival Biển Nha Trang, Festival Âm thực Biển Vũng Tàu, Lễ hội Trái cây ngon Đồng bằng sông Cửu Long... Qua đó, đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Tây Ninh tiếp cận với thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Các hình thức xúc tiến du lịch khác: tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về quy định quản lý lý nhà nước về du lịch, nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, xúc tiến du lịch... nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ, người quản lý, người lao động... góp phần quan trọng cho hoạt động du lịch ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng, tạo ấn tượng tốt đối với du khách về hình ảnh du lịch Tây Ninh.

Có thể nói, công tác xúc tiến quảng bá du lịch Tây Ninh đã dần đi vào ổn định, góp phần đưa hình ảnh du lịch Tây Ninh đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy vẫn còn một số hạn chế nhất định như: trong công tác thông tin tuyên truyền chưa xây dựng được các chuyên đề định kỳ về du lịch Tây Ninh trên các báo, đài kể cả báo, đài địa phương; ngoài Hội Xuân núi Bà Đen thì chưa tổ chức lễ hội hoặc sự kiện du lịch quy mô nào khác.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, UBND tỉnh tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; cố gắng tổ chức ít nhất 1 lễ hội du lịch/năm nhằm tăng cường quảng bá du lịch Tây Ninh, thu hút du khách đến với Tây Ninh ngày một nhiều hơn.

b/ Về “Có sách giới thiệu về các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh”

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và Luật Di sản, UBND tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ đó là tu bổ, tôn tạo, tuyên truyền giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn với nhiều hình thức như: tổ chức thi tìm hiểu di tích trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh; ghi Bảng tóm tắt lý lịch di tích đặt tại di tích; thực hiện gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị di tích thông qua biên soạn, phát hành tập sách giới thiệu hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2001: biên soạn và phát hành Tập 1, số lượng 1000 bản.

- Năm 2002: biên soạn và phát hành Tập 2, số lượng 1500 bản.

- Năm 2011: biên soạn và phát hành Tập 3, số lượng 500 bản.
- Năm 2014: dự kiến biên soạn và phát hành Tập 4, số lượng 1000 bản.

Các bản in ấn đã được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND các huyện, thành phố và được phổ biến tại thư viện tỉnh, huyện, thành phố.

Với những hình thức tuyên truyền, quảng bá nêu trên, hy vọng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh nhà.

3.2 Đề nghị xây dựng bia tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại bởi chế độ diệt chủng Pôn pốt Iêng-sơ-ri trong chiến tranh biên giới Tây Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, hiện nay chỉ có bia tưởng niệm các thầy, cô giáo bị sát hại (cử tri xã Đồng Khởi, Châu Thành).

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2013, toàn tỉnh có 83 di tích lịch sử văn hoá được lập hồ sơ xếp hạng, gồm 26 di tích cấp quốc gia, 57 di tích cấp tỉnh. Trong số 57 di tích cấp tỉnh có Khu “Chứng tích tội ác Khmer đỏ” tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Khu “Chứng tích tội ác Khmer đỏ” được UBND tỉnh công nhận là di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 265/QĐ-CT ngày 27/12/2001. Đây là chứng tích ghi lại tội ác của tập đoàn Pôn Pốt – Iêng Sơ ri mở cuộc tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới các tỉnh biên giới Tây Nam. Ở Tây Ninh chúng đã tràn vào 7 xã thuộc 3 huyện Tân Biên, Châu Thành và Bến Cầu sát hại 994 người, hàng trăm người bị thương, đốt cháy 1.289 căn nhà, bắt đi 525 con trâu, bò và chúng còn cướp đi nhiều tài sản khác. Trong đó xã Tân Lập là nơi chúng tập trung đánh phá nặng nề và ác liệt nhất, 592 người bị sát hại. Man rợ nhất trong số những người bị sát hại có 11 thầy cô giáo Trường Phổ thông cấp I xã Tân Lập, tất cả đều bị giết và ném xác xuống giếng cạnh trường, 11 thầy cô giáo này đã được công nhận là liệt sĩ. Để ghi lại sự kiện bi thảm này cùng với nguyện vọng thiết tha của các đồng chí lão thành cách mạng, của nhân dân và các ban ngành, đoàn thể địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 265/QĐ-CT ngày 27/12/2001 về việc xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử Khu chứng tích tội ác Khmer đỏ tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Như vậy di tích “Khu chứng tích tội ác Khmer đỏ” được xây dựng để tưởng niệm toàn bộ các nạn nhân bị sát hại bởi chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sơ ri trong chiến tranh biên giới Tây Nam tại xã Tân Lập huyện Tân Biên, trong đó có 11 thầy cô giáo.

Sau hơn 35 năm, khu chứng tích đã xuống cấp. Ngày 22/5/2013, UBND tỉnh đã tu bổ, tôn tạo lại di tích “Khu chứng tích tội ác Khmer đỏ” với tổng kinh phí là 570 triệu đồng, đến ngày 11/9/2013 công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào phục vụ nhân dân đến thăm viếng, tưởng niệm.

Để “xây dựng bia tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại bởi chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Iêng sơ ri trong chiến tranh biên giới Tây Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên” (như đề xuất của cử tri) thì phải tiến hành xác lập một điểm (khu) di tích mới với các bước và trình tự thủ tục như: phải có hồ sơ khảo sát các yếu tố gốc cấu thành di tích và chính quyền địa phương cung cấp toàn bộ hồ sơ đó cho đơn vị chuyên môn để viết thành Lý lịch của di tích, trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định công nhận di tích (Đối với di tích cấp tỉnh là UBND tỉnh. Đối với di tích quốc gia, thẩm quyền công nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với di tích quốc gia đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận).

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh án “xây dựng bia tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại bởi chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Iêng sơ ri trong chiến tranh biên giới Tây Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên” để UBND tỉnh xem xét quyết định.

3.3 Thời gian qua, người dân khu vực Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh đã ngăn cản không cho người vào tham quan, đốt phá cây rừng, đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý (cử tri thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng).

- Về việc người dân khu vực Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh đã ngăn cản không cho người vào tham quan: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Tây Ninh kiểm tra thực tế vụ việc, kết quả như sau:

UBND thành phố đã làm việc với UBND xã Thạnh Tân xác minh lại thông tin này và qua xác minh, không có trường hợp nào ngăn cản người không cho vào tham quan khu vực Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh.

- Về việc đốt phá cây rừng: sự việc là do người dân có rẫy khu vực xung quanh Rừng văn hóa lịch sử Núi Bà, trong quá trình canh tác đã đốt rẫy trong khu đất của mình, ngọn lửa cháy lan sang khu Rừng văn hóa lịch sử Núi Bà. Chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án Rừng văn hóa lịch sử Núi Bà đã huy động lực lượng ứng cứu kịp thời dập tắt ngọn lửa. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức của người dân trong khu vực này và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng đốt phá rẫy tràn lan làm ảnh hưởng đến khu vực rừng xung quanh.

4. Chế độ, chính sách

4.1 “Chế độ cho lực lượng tuần tra nhân dân hiện nay rất thấp nên đề nghị tăng kinh phí hỗ trợ cho lực lượng tuần tra nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự, dân phòng những nơi trọng điểm (cử tri thị trấn Tân Biên, Tân Biên)”

Từ năm 2012 – 2013, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định liên quan về chế độ chính sách đối với Lực lượng bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân, cụ thể như sau:

*** Lực lượng bảo vệ dân phố:**

- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 V/v sửa đổi khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND, ngày 08/04/2013 Về việc Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

*** Lực lượng tuần tra nhân dân:**

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân.

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND 19/01/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức, hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/08/2013 Về việc Quy định định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chế độ, chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, tuần tra nhân dân ngày càng được cải thiện, đến thời điểm hiện nay cũng chỉ mang tính khích lệ, động viên. Do đó, vấn đề này UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh về chế độ, chính sách khi có điều kiện ngân sách tỉnh đảm bảo.

4.2 Đề nghị xem xét, hiện nay nhiều Hội (Hội Người cao tuổi, Hội Hưu trí) chưa được hưởng chế độ theo Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh, cho biết hiện nay trên địa bàn các huyện, thành phố các Hội đặc thù nào đã được công nhận và được hưởng các chế độ theo quy định, các Hội nào chưa được công nhận, lý do vì sao? (Cử tri xã Đồng Khởi và Thành Long, Châu Thành)”.

Ngày 25/5/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù

trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ thù lao phải là người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các “hội đặc thù”.

Tiêu chí để xác định hội có tính chất đặc thù được quy định tại Điều 1, Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Trên cơ sở các tiêu chí của Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, UBND tỉnh đã công nhận các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh (380 hội, cấp tỉnh: 17; huyện: 78; xã: 285). Riêng đối với phạm vi cấp xã, UBND tỉnh đã công nhận hội đặc thù gồm có 3 hội: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chức danh Chủ tịch Hội Người Cao tuổi và Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ cấp xã, chế độ thù lao được hưởng theo Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4.3 Đề nghị ngành chức năng nên có hướng tạo điều kiện về chế độ phụ cấp giống như 3 chức danh ở ấp theo Quyết định 66/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 về việc quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bảo hiểm y tế cho những người hoạt động ở các đoàn thể ấp, khu phố và tuần tra nhân dân để họ an tâm công tác (cử tri xã Hiệp Thạnh, Gò Dầu)”

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, thì các địa phương không được ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách trong tình hình hiện nay.

Do đó đối với đề nghị này, UBND tỉnh ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, và sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét trong thời gian tới khi Trung ương ban hành các chính sách có liên quan.

4.4 Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét có chế độ phụ cấp đối với các chức danh cấp Phó các hội đặc thù ở cấp xã đã được công nhận (phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ cấp xã,...) mà không là cán bộ hưu trí. Đồng thời bổ sung Nghị quyết HĐND tỉnh về mức hỗ trợ theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố (cử tri huyện Gò Dầu và Hòa Thành).

- Về chế độ phụ cấp đối với các chức danh cấp Phó các hội đặc thù ở cấp xã đã được công nhận (phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ cấp xã,...) mà không là cán bộ hưu trí:

Chế độ thù lao của những người làm việc tại hội được thực hiện theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 về việc quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ thù lao phải là **người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù**. Đối với những người hết tuổi lao động nhưng không phải là cán bộ hưu trí chưa có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương.

- Về việc bổ sung Nghị quyết HĐND tỉnh về mức hỗ trợ theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.

Đối với nội dung đề nghị này, UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét khi nào điều kiện cho phép.

4.5 Đề nghị ngành chức năng xem xét có chính sách hỗ trợ khác đối với người hoạt động không chuyên trách đã quá tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (cử tri huyện Hòa Thành)."

Theo quy định, đối tượng tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tỉnh tự nguyện: là Công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, đã có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì được đóng tiếp cho đến khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Về ý kiến cử tri đối với nội dung đề nghị này, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét khi nào điều kiện cho phép.

- Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về chính sách đối với người có công thì người bị địch bắt, tù đầy được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức lương chuẩn, nhưng Sở Lao động Thương binh và Xã hội có quy định cụ thể: "nếu là đối tượng thương binh, đồng thời là đối tượng bị tù đầy thì chỉ hưởng 01 loại, không được hưởng cả hai". Như vậy là không đúng với tinh thần Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Kiến nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này (cử tri thị trấn Tân Biên, Tân Biên).

Theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi được bổ sung, cụ thể như: Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy trước đây chỉ được hưởng trợ cấp một lần theo thời gian

bị địch bắt tù, đày, nay được chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn.

Căn cứ hồ sơ lưu tại Sở Lao động Thương binh Xã hội, đối với đối tượng là thương binh vừa là tù, đày, (có một hồ sơ) thì không thuộc diện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn.

Trường hợp bị địch bắt tù, đày và tra tấn rất dã man, để lại vết thương thực thể đã được giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh. Nay theo quy định mới nếu có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì được xem xét, giải quyết thêm chế độ tù, đày hàng tháng. Hồ sơ xác nhận gồm có: Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2). Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

Qua kiến nghị của cử tri nếu đủ điều kiện nêu trên, đề nghị liên hệ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Biên để được hướng dẫn cụ thể.

- Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm triển khai thực hiện Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng (cử tri xã Phước Vinh, Châu Thành).

Nghị định số 101/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2013, về các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. UBND tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện điều chỉnh và chi trả trợ cấp, phụ cấp mới vào tháng 10 năm 2013, đồng thời truy lĩnh 3 tháng (tháng 7, 8 9).

- Đề nghị ngành chức năng tiếp tục giải quyết tồn đọng cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách (nay có đủ hồ sơ chứng nhận) theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (cử tri xã Phước Vinh, Châu Thành).

Hiện tại, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vẫn tiếp tục giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng thuộc hệ dân chính Đảng. Đề nghị cử tri liên hệ với Hội đồng chính sách xã Phước Vinh để được hướng dẫn cụ thể.

- Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm triển khai thực hiện hỗ trợ Bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách cho đối tượng du kích ở các xã biên giới và những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam theo

Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đồng thời khi cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng này thì cần cấp thêm một số bản sao (kèm theo bản chính) để thuận tiện trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ tại địa phương (cử tri các huyện: Châu Thành, Tân Biên, Trảng Bàng).

Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011 /QĐ-TTg ngày 09/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hiện tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã mua bảo hiểm y tế tổng số 2.103 người gồm: Thành phố Tây Ninh: 241 người, Tân Biên: 203 người, Tân Châu: 228 người; Dương Minh Châu: 185 người, Châu Thành: 233 người, Hòa Thành: 368 người, Gò Dầu: 296 người, Bến Cầu: 59 người và Trảng Bàng: 290 người. Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần, khi chi trả trợ cấp đều được các ngành cấp một quyết định (bản chính) để đối tượng tự kiểm tra lại số tiền đã nhận. Qua kiến nghị của cử tri, đề nghị cử tri nếu có nhu cầu cá nhân vui lòng liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được cung cấp bản sao theo quy định.

D. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

1. Đề nghị xem lại cách thức làm việc của các đơn vị vì vừa qua có một trường hợp khi di dời chuyển hài cốt liệt sỹ ghi sai địa chỉ liệt sỹ (địa danh Quỳnh Lưu - Nghệ An nhưng ghi là Quỳnh Như - Thái Bình). Vì vậy, người thân của liệt sỹ phải mất 10 năm mới tìm được (cử tri huyện Tân Biên).

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nghĩa trang liệt sỹ. Hài cốt liệt sỹ được tiếp nhận từ các đơn vị bàn giao gồm: danh sách, sơ đồ mộ và biên bản bàn giao. Do nội dung kiến nghị chưa nêu rõ đơn vị cấp giấy báo tử, đơn vị quy tập hài cốt liệt sỹ hoặc đơn vị quản lý mộ liệt sỹ... nên *UBND tỉnh chưa có cơ sở để đáp ứng theo nguyện vọng cử tri. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục kiểm tra, rà soát trường hợp cử tri kiến nghị để kịp thời chấn chỉnh, tránh phiền hà người dân.*

2. Đề nghị có bản đồ đất liền, biển đảo của Việt Nam tại các công sở, trường học để giáo dục ý thức về chủ quyền đất nước (cử tri xã Đồng Khởi, Châu Thành).

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trưng bày sách báo, tranh ảnh, tài liệu, bản đồ tuyên truyền về chủ quyền “Biên giới - Biển đảo Việt Nam”. Về tuyên truyền qua tổ chức trưng bày bản đồ, UBND tỉnh có giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch nhận bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với đất liền, biển đảo do cơ quan thẩm quyền cấp và chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày tại chỗ, trưng bày lưu động tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương để cán bộ, chiến sỹ, quần

chúng nhân dân biết, có hành động thiết thực tham gia bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với đất liền, biển đảo.

UBND tỉnh ghi nhận và chân thành cảm ơn ý kiến đầy tinh thần trách nhiệm của cử tri xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Tuy nhiên, việc in ấn, nhân bản, phát hành bản đồ tổ quốc thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng cấp Trung ương. Do vậy, thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất cơ quan cấp Trung ương có thẩm quyền xem xét, cung cấp bản đồ về chủ quyền biên giới - biển đảo Việt Nam. Nếu được cung cấp với số lượng lớn, sẽ triển khai đến các trường học, cơ quan trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền chủ quyền biên giới và biển đảo tổ quốc Việt Nam.

3. Đề nghị ngành bảo hiểm xã hội chấn chỉnh và có hướng dẫn cụ thể tình trạng thẻ BHYT không trùng khớp với giấy CMND (họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp...) (cử tri xã Gia Bình, Trảng Bàng)”

Căn cứ vào dữ liệu (họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân...) do của các đơn vị và cá nhân cung cấp, Bảo hiểm xã hội Tây Ninh phát hành Thẻ Bảo hiểm y tế. Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, thông tin in trên Thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị sử dụng lao động cung cấp; đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng, thông tin in trên Thẻ bảo hiểm y tế do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp; đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các xã, phường, thị trấn, thông tin in trên thẻ bảo hiểm y tế theo tờ khai của người mua thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không trùng khớp với thông tin trên Giấy chứng minh nhân dân chủ yếu do nơi cung cấp danh sách, rất ít trường hợp Bảo hiểm xã hội in sai thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế so với dữ liệu được cung cấp.

Để hạn chế tối đa tình trạng thẻ bảo hiểm y tế có thông tin không thống nhất với giấy chứng minh nhân dân, Bảo hiểm xã hội đề nghị các đơn vị và đại lý tại các xã, phường, thị trấn khi cung cấp danh sách nên đối chiếu thông tin trên chứng minh nhân dân chứng minh nhân dân của từng người trước khi chuyển giao cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

4. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân trong trường hợp hồ sơ bị thất lạc, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân (cử tri huyện Hòa Thành)

Công tác cải cách thủ tục hành chính, bao gồm thực hiện ban hành Bộ thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết,... công bố, công khai, niêm yết Bộ thủ tục hành chính theo quy định của Bộ, ngành Trung ương, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/ 5/ 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, Quyết định ban hành Bộ thủ tục hành chính phải đảm bảo: tên thủ tục

hành chính, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết,... (quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/ 6/ 2010).

Việc cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của công dân tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của công dân theo quy định mà do thiếu trách nhiệm dẫn đến thất lạc hồ sơ, thủ tục hành chính của công dân thì việc xử lý được thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị (hoặc của Bộ phận một cửa); và hành vi được điều chỉnh tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

D. Ý KIẾN KIẾN NGHỊ KÉO DÀI, CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐÚT ĐIỂM

1. Đề nghị ngành chức năng cho biết đến bao giờ Khu tái định cư của Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ - Phước Đông – Bờ Lờ vào ở được (cư trú xã Phước Đông, Gò Dầu).

Phương án bố trí tái định cư (giai đoạn 1) dự án khu tái định cư ấp 6, xã Bàu Đôn thuộc Khu liên hợp công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bờ Lờ có tổng số hộ được bố trí và đăng ký tái định cư là 361 hộ. Qua tổ chức bố trí, bốc thăm chọn nền bố trí tái định cư tương ứng với 245 nền tái định cư đạt 66,2% so số hộ đăng ký nền tái định cư. Đồng thời, đã thông báo các hộ dân đăng bốc thăm nền tái định cư nộp tiền sử dụng đất, kết quả 162 hộ/239 hộ nộp tiền đạt 50,62% tương ứng với số nền 166/245 nền. Trong 162 hộ đã nộp tiền sử dụng đất, có 156 hộ đã được UBND huyện ban hành quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, còn 6 hộ chưa ban hành quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đang chờ bổ sung hồ sơ.

Đối với 156 hộ được ban hành quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng giao được 145 hộ (147 giấy/147 nền) còn tồn 11 hộ (13 giấy/13 nền) do ở xa chưa đến nhận.

Về việc xây dựng cơ sở hạ tầng dự án, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép thực hiện phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với quy mô là 23,75ha; trong đó phần xây dựng cơ sở hạ tầng và bố trí nền tái định cư ban đầu với diện tích 12,44ha. Hiện nay, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG đã thực hiện xây dựng xong phần cơ sở hạ tầng như: các tuyến đường chính và nội bộ

(đang hoàn thiện việc lát nhựa), hệ thống thoát nước, điện, san lấp mặt bằng, cắm mốc phân lô, riêng hệ thống cấp thoát nước khi nào người dân vào xây dựng nhà ở thì tự khoan giếng để sử dụng. Phần cơ sở hạ tầng còn lại chưa hoàn thiện gồm: trường học, chợ, nhà văn hóa... sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2. Như vậy, với điều kiện cơ sở hạ tầng hiện nay thì đủ điều kiện cho hộ dân vào xây dựng nhà ở; tuy nhiên khi các hộ có nhu cầu vào xây dựng nhà ở trong khu tái định cư phải liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương nơi có dự án khu tái định cư để được hướng dẫn lập các thủ tục xây dựng nhà ở để đảm bảo xây dựng đúng theo quy hoạch và mẫu thiết kế nhà ở đúng quy định.

2. Cử tri tiếp tục kiến nghị Đài Truyền hình Tây Ninh thực hiện phát sóng chương trình qua hệ thống Vinasat (đã hứa chậm nhất quý I/2014 thực hiện, nhưng vẫn chưa thực hiện). Đồng thời nâng cấp chất lượng đài và đội ngũ phóng viên lên ngang bằng với các tỉnh trong khu vực (cử tri xã Long Chữ, huyện Bến Cầu; cử tri xã Tân Hội, Tân Châu)."

Ngày 21/10/2013, UBND tỉnh đã đồng ý cho chủ trương giao Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lập Đề án "Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Tây Ninh trên vệ tinh Vinasat".

Đến nay, các bước chuẩn bị để đưa kênh truyền hình Tây Ninh lên vệ tinh Vinasat đã được thực hiện bao gồm việc lập đề án, góp ý đề án....

Việc quảng bá hình ảnh Tây Ninh ra ngoài tỉnh, ngoài nước là rất cần thiết, góp phần mở rộng diện phủ sóng, đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại của tỉnh. Bên cạnh đó, việc quảng bá hình ảnh của địa phương trên vệ tinh Vinasat sẽ thu hút đầu tư vào tỉnh, góp phần thúc đẩy tình hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, việc đưa kênh truyền hình Tây Ninh Vinasat có nội dung liên quan đến nhiều đơn vị, do đó UBND tỉnh sẽ tổ chức họp và cho ý kiến kết luận chính thức để triển khai thực hiện sớm.

3. Trại gà Malaysia tiếp tục gây ô nhiễm, mùi rất hôi. Ngành chức năng có hứa đến ngày 31/12/2013 nếu không khắc phục sẽ đình chỉ hoạt động nhưng cho đến nay quý I/2014 vẫn chưa khắc phục (cử tri xã Trà Vong và Mỏ Công, Tân Biên).

Ngày 13/3/2014, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1158/VP-KTN ngày 13/3/2014 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xử lý sớm vụ việc để trả lời cử tri.

Ngày 25/3/2014, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường đối với Trại nuôi gà của Công ty TNHH QL Việt Nam Agrosources, kết quả: Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải và xây dựng nhà chứa, ủ phân gà có che chắn xung quanh, lắp đặt thiết bị xử lý mùi hôi phát sinh từ nhà chứa phân gà để hạn chế ô nhiễm

môi trường. Tuy nhiên, do việc che chắn các nhà chứa và ủ phân gà của Công ty chưa đảm bảo yêu cầu nên mùi hôi còn phát tán môi trường.

Ngày 31/3/2014, Đoàn công tác của ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục khảo sát thực tế tại trang trại nuôi gà và tiến hành lấy mẫu nước thải, đo đặc chất lượng khí thải ra môi trường từ trại nuôi gà để đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty (đang chờ kết quả kiểm nghiệm). Tại đợt khảo sát này, ngành Tài Nguyên và Môi Trường đã yêu cầu Công ty phải khắc phục ngay tình trạng phát tán mùi hôi từ phân gà ra môi trường, báo cáo chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Công ty đang tích cực thực hiện việc thu gom toàn bộ phân gà vào kho chứa và che chắn kín 03 kho chứa phân gà để mùi hôi không phát tán ra môi trường.

Hiện ngành Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp hồ sơ và chờ kết quả kiểm nghiệm chất thải ra môi trường từ trại nuôi gà của Công ty để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND; ĐĐBQH, UBNDTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; P.TH, KT1,2,VX, NC;
- Lưu: VT. VP UBND tỉnh.

N.26b.

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thảo